

## Quan tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Năm 2022, cùng với nguồn kinh phí 270 triệu đồng được UBND tỉnh cấp và phê duyệt để thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tích cực huy động các nguồn lực như phối hợp với các tổ chức, các ngành liên quan; các chương trình, dự án để lồng ghép triển khai có hiệu quả Đề án này.

Để khơi dậy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong hội viên, phụ nữ, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 95 cuộc tuyên truyền cho gần 4.400 phụ nữ nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Hội chủ động phối hợp với Liên minh Hợp tác xã; các cấp Hội phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng cấp huyện tuyên truyền triển khai có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, nâng cao nhận thức trong việc liên doanh, liên kết gắn với chuỗi giá trị; tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương; tạo cơ hội cho các thành viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác với nhau thúc đẩy quá trình liên kết góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh; tổ chức tư vấn, hướng dẫn tại cơ sở về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, cách thức thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác... Nhằm giúp chị em nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc lập kế hoạch khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, Hội LHPN tỉnh đã chủ trì tổ chức tập huấn cho 195 phụ nữ là quản lý, thành viên doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh các kiến thức khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, kỹ năng



**Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm sản xuất, kinh doanh của phụ nữ tại "Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp" năm 2022.**

quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, kiến thức về quá trình vận hành các hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm hàng hóa. Cùng đó, 100 học viên là đại diện cho các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, đại diện hộ gia đình đã và đang có ý tưởng thực hiện mô hình homestay tại các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ đã được Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội LHPN Việt Nam) tạo điều kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành về du lịch cộng đồng. Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 27 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn về may

công nghiệp, chăm sóc sắc đẹp, kỹ thuật nấu ăn, sản xuất rau an toàn, chăn nuôi thú y... cho trên 800 học viên, sau học nghề học viên tự tạo việc làm tại gia đình và địa phương.

Đặc biệt, trong năm 2022, thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn hỗ trợ, tổ chức tập huấn, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã chủ trì phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thành lập và ra mắt được 8 hợp tác xã do nữ làm chủ với 70 thành viên tham gia, nâng tổng số hợp tác xã do Hội hỗ trợ thành lập là 37 hợp tác xã. Các hợp tác xã duy trì hoạt động đạt hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho các thành viên với mức bình quân từ 3,5 - 4

triệu đồng/thành viên/tháng. Các cấp Hội còn vận động thành lập được 5 doanh nghiệp, vận động thành lập và ra mắt 126 tổ hợp tác do nữ làm chủ. Đến nay, các tổ hợp tác đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả, giúp chị em có việc làm ổn định với thu nhập bình quân từ 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng. Thúc đẩy, khuyến khích phụ nữ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, Cuộc thi "Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp" tiếp tục được Hội LHPN tỉnh thực hiện trong năm 2022 đã thu hút 26 ý tưởng tham gia, 18 ý tưởng xuất sắc được Ban Tổ chức lựa chọn trao giải tại Cuộc thi, qua đó động viên chị em mạnh dạn khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. "Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2022" cũng đồng thời được tổ chức, trong đó hoạt động xúc tiến thương mại, trưng bày gian hàng giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương" với nhiều gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm của nữ doanh nhân và hội viên phụ nữ trong tỉnh đã hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm sản xuất, kinh doanh của nhiều hội viên, phụ nữ các địa phương...

Bà Hà Thị Đóa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đánh giá: "Có thể nói, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, vận dụng triển khai các nội dung của Đề án một cách linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Cơ bản các hoạt động của Đề án đã thực hiện theo kế hoạch đề ra trong năm 2022. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ hội viên phụ nữ các cấp. Thông qua các hoạt động của Đề án đã tạo các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ hội viên, giúp phụ nữ tự tin trong khởi sự kinh doanh phát triển kinh tế, mạnh dạn khởi nghiệp".

**THU HẠNH**

## Đổi mới phương thức, hướng đến chuyên nghiệp

Với chức năng, nhiệm vụ về công tác đăng ký, kê khai, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, công tác đăng ký thế chấp, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thu giá dịch vụ đăng ký đất đai... Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Lâu nay, chị Lò Thị Biển ở xã Nghĩa Lộ nghĩ việc đối sổ, tách sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) sẽ mất nhiều thời gian và khó khăn. Nhưng khi đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ, được cán bộ của Chi nhánh hướng dẫn về các thủ tục thì chị Biển đã thở phào nhẹ nhõm. Chị Biển bộc bạch: "Khi bố mẹ cho đất ở, tôi đã đến Chi nhánh làm thủ tục tách sổ, được cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ về quy trình chuyển đổi. Mọi công việc diễn ra suôn sẻ, cán bộ không gây phiền hà gì. Sau 20 ngày, các thủ tục hồ sơ của tôi đã hoàn thành". Cũng như chị Biển, ông Lê

Văn ở xã Nghĩa Lộ bày tỏ thái độ rất hài lòng về tinh thần tiếp đón và xử lý công việc tận tình của cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ. Ông Văn cho biết: "Trong năm, tôi đến Chi nhánh làm một số thủ tục có liên quan đến lĩnh vực đất đai. Các thủ tục đều được cán bộ hướng dẫn đầy đủ theo trình tự, kết quả trả đúng hạn, không mất thời gian đi làm nhiều lần". Được biết, trong năm 2022, công tác lập, chỉnh lý biến động đất đai, thẩm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận và đăng ký giao dịch đã được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ triển khai một cách bài bản, chuyên nghiệp, đạt hiệu quả cao. Theo đó, trong năm có 5.488 hồ sơ đã được cập nhật, chỉnh lý biến động. Trong đó, 2.900 hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận và 2.588 hồ sơ đăng ký biện pháp giao dịch đảm bảo. Đặc biệt, 100% hồ sơ tiếp nhận đã được Chi nhánh giải quyết, trả kết quả trước và đúng hạn, không có tình trạng tồn đọng hồ sơ chỉnh lý. Ông Lê Đức Tuấn - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Đạt được những kết quả như trên,



**Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.**

kể từ khi thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Chi nhánh luôn đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa ngành quản lý đất đai, nhất là quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, nâng cao sự hài lòng của người dân; từng bước tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước".

Điều đáng ghi nhận đó là việc thực hiện Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định

giá dịch vụ đo đạc, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có hiệu lực, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ luôn đặt tiêu chí coi người dân như một khách hàng, đặt sự hài lòng của người dân lên hàng đầu. Do đó, đơn vị nỗ lực tập trung nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, TTHC về đất đai; thường xuyên tổ chức thực hiện việc giám sát, tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả theo dõi việc tiếp nhận giải

quyết TTHC về đất đai trên phần mềm "một cửa" để kịp thời chấn chỉnh và hướng dẫn người dân và các tổ chức doanh nghiệp thực hiện đúng. Trong đó, tất cả hồ sơ đều được kiểm tra chặt chẽ về tính pháp lý, cơ sở dữ liệu địa chính, giải quyết kịp thời nhiều vướng mắc về chuyên môn; quản lý tốt việc biến động đất. Việc cập nhật các biến động, quản lý dữ liệu địa chính được đi vào nền nếp. Qua đó, đã rút ngắn được thời gian thực hiện TTHC về đất đai, đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dịch vụ địa chính...

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ đặt ra đó là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai theo hướng rút ngắn thời gian, đổi mới phương thức làm việc khoa học, chuyên nghiệp, đồng thời xử lý nghiêm đối với những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và tổ chức khi đến giao dịch...

**VĂN TUẤN**